



**Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T**

Tầng 16, Center Building, Hapulico  
Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Tel: (84-4) 73 094 688  
Fax: (84-4) 73 094 686  
Thành lập : 08/03/2007  
Niêm yết : 26/07/2013

## HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

### 1 F.I.T đón tiếp quỹ đầu tư Frontaura Capital (Mỹ)

Ngày 15/6/2015, tại trụ sở chính CTCP Đầu tư F.I.T, đại diện ban lãnh đạo F.I.T đã đón tiếp ông Tom Egbert - Chuyên gia phân tích đầu tư cao cấp của Quỹ đầu tư Frontaura Capital (Mỹ) đến thăm và tìm hiểu về F.I.T nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lợi bền vững.

Trước đó, vào tháng 4, ban lãnh đạo F.I.T cũng đã tiếp đón Chủ tịch Quỹ đầu tư PYN Elite - một quỹ đầu tư lớn của Phần Lan đến thăm cũng như nhiều đối tác đầu tư khác.



Ban lãnh đạo F.I.T đón tiếp đại diện  
Quỹ đầu tư Frontaura Capital (Mỹ)

### 2 F.I.T chuẩn bị chuyển sàn sang HOSE

Dự kiến, công ty có thể hoàn thành kế hoạch chuyển sàn và niêm yết mới cổ phiếu FIT trên HOSE trong tháng 8.

Theo Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - TGD F.I.T, việc chuyển niêm yết trên HOSE sẽ làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu và nâng cao hình ảnh, uy tín của công ty, đặc biệt đối với các đối tác nước ngoài.



Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - TGD F.I.T

### 3 F.I.T phát hành gần 780.000 cổ phiếu ESOP

Tháng 6, F.I.T đã hoàn tất việc phát hành 787.501 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,44% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là số cổ phiếu còn lại trong chương trình ESOP 2014 đã được chấp thuận tại ĐHCĐ thường niên 2014 (trước đó, công ty đã phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu trong chương trình).

Mệnh giá cổ phiếu phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được sau đợt phát hành là gần 7,9 tỷ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động của công ty, phục vụ mở rộng quy mô hoạt động.

Cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng. Việc lựa chọn CBNV được mua số cổ phiếu này dựa trên nguyên tắc CNBV có đóng góp tích cực trong kết quả kinh doanh của F.I.T.

## HOẠT ĐỘNG CÔNG TY THÀNH VIÊN

### CTCP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)

#### 4 TSC đầu tư mạnh vào mảng kinh doanh hạt giống

Trong tháng 6, TSC đã hoàn tất việc góp thêm 12 tỷ đồng, tương đương với 24% vốn điều lệ của CTCP Hạt giống TSC (TSS) để nâng tỷ lệ sở hữu của TSC tại TSS lên 75% vốn điều lệ.

Cũng trong tháng 6, HĐQT TSC đã thông qua việc TSC mua 1.430.000 cổ phần CTCP Giống Cây trồng Nông Tín, tương đương 68,1% vốn điều lệ của công ty này. Nếu đợt mua cổ phần này thành công, TSC sẽ trở thành công ty mẹ của CTCP Giống Cây trồng Nông Tín.

Cùng với việc đầu tư vào mảng giống cây trồng, TSC đặt mục tiêu đến năm 2017, doanh thu từ mảng này đạt 300 - 500 tỷ đồng/năm, đóng góp lớn vào lợi nhuận của công ty mẹ.



#### 5 TSC thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

TSC thông báo phát hành 73.824.024 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/7/2015, ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2015.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 27/7 đến hết ngày 31/7/2015.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 27/7 đến ngày 24/8/2015.

Nếu đợt phát hành thành công, công ty sẽ huy động được hơn 738 tỷ đồng vốn. Số vốn này sẽ được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất tại các công ty con là CTCP Nông dược TSC và CTCP CBTP XK Miền Tây (West Food); đầu tư vào dự án xây dựng tổ hợp chế xuất hoa quả, thực phẩm rộng 15ha tại Hậu Giang nhằm mở rộng thị trường XK và tiến tới phục vụ thị trường nội địa. Số còn lại bổ sung vào vốn lưu động công ty.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty dự kiến là gần 1.500 tỷ đồng.

### CTCP CBTP XK MIỀN TÂY (WEST FOOD)

#### 6 West Food rà soát các vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt chẽ đầu vào

Trong tháng 06, bộ phận phụ trách vùng nguyên liệu của West Food đã đến thăm các vùng nguyên liệu của nhà máy tại nhiều tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An... Việc đi thăm các vùng nguyên liệu định kỳ này nằm trong chiến lược kiểm soát đầu vào chặt chẽ của West Food, giúp công ty nắm bắt kịp thời, dự báo tình hình đầu vào cả về số lượng và chất lượng, từ đó điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.



Chuyên gia nông nghiệp của West Food đi khảo sát vùng nguyên liệu

## HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

### 7 F.I.T - Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hưởng ứng chương trình bình đẳng giới của Liên hợp quốc

Trong tháng 6, F.I.T đã chính thức phát động trên toàn hệ thống về phong trào “He4she – Vì những người phụ nữ quanh ta” do Liên hợp quốc (UNWomen) khởi xướng và chủ trì.

Đây là chương trình kêu gọi sự bình đẳng giới, chống lại nạn bạo lực với phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, chia sẻ/giúp đỡ phụ nữ trong công việc hàng ngày. Ở góc độ doanh nghiệp, đó là sự bình đẳng trong thu nhập, cơ hội thăng tiến.



Nam CBNV F.I.T hưởng ứng vấn đề bình đẳng giới



Nam CNBV F.I.T tham dự cuộc thi nấu ăn

Trong khuôn khổ chương trình, các nam CBNV của F.I.T cũng đã tham gia cuộc thi nấu ăn He4She Master Chef được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Kết thúc cuộc thi, đội nam đầu bếp F.I.T đã giành được giải Ba toàn đoàn cùng với đội của UN Women và ĐSQ Tây Ban Nha.

### 8 F.I.T tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1.6

Ngày 1.6, các công ty của F.I.T đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các con em của các CBNV trong công ty. Nhiều hoạt động liên hoan văn nghệ, vui chơi, khen thưởng... đã được tổ chức để 1/6 thực sự trở thành ngày hội dành cho các cháu thiếu nhi..



Công ty mẹ F.I.T tổ chức chương trình 1.6



CTCP Dược phẩm Cửu Long tổ chức chương trình 1.6

*Bản tin này phát hành nhằm mục đích tổng hợp, cập nhật thông tin nhanh cho nhà đầu tư về hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động đầu tư, cùng những quyết định, chiến lược quan trọng của HĐQT và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T; góp phần thể hiện sự minh bạch và tôn trọng các cổ đông, các nhà đầu tư của F.I.T.*